



# สรุปข่าว สธ.

ประจำวัน  
17 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2020 และให้สัมภาษณ์ว่า งานมอเตอร์โชว์เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและหลายกลุ่ม อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ จึงได้ย้ำผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่ ผู้จัดงาน และผู้ร่วมงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางของ สธ. อย่างเคร่งครัด จัดระบบคัดกรองการเข้าร่วมงาน ทุกคนในงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ปรับรูปแบบการแสดงสินค้าเพื่อลดการสัมผัส และมีบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้จุดต่างๆ อย่างเพียงพอ ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ลดระดับเสียงภายในงานเพื่อป้องกันการเกิดละอองฝอยจากการพูดคุย และเมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnnthailand, one31, mcot, Js100, newtv, matichonweekly, nationtv)

-นพ.สุภูมิ กัญจนพิมาย ปลัด สธ. ระบุ ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดโควิด 19 ไทยอาจจะยังไม่พร้อม แต่ในปัจจุบันไทยมีความพร้อมอย่างมาก ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ รพ. ยา โดยการแพร่ระบาดขึ้นอยู่กับ การป้องกันโรคส่วนบุคคลและระบบในการควบคุมโรค ซึ่งวันนี้ในรพ.ไม่มีผู้ป่วยที่อาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่วนใหญ่รักษาตามอาการ ที่ผ่านมามีการปรับให้ยาเร็วขึ้นและรักษาต่อเนื่อง ทำให้รักษาอาการผู้ป่วยได้เร็ว และมีความพร้อมรองรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ถึง 1,000 รายต่อวัน

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะสร้างความหวาดกลัวแต่ต้องสร้างสังคมตื่นรู้ สธ. พยายามให้ข้อมูลและความรู้ อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว จึงอยากให้ประชาชนติดตามข่าวจากทางราชการ ขอให้ช่วยกันสอดส่องและใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียส่งข้อมูลให้ราชการเพื่อช่วยกันรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า หากพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 อันดับแรก เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมโรคให้เร็ว และจำกัดการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดให้ได้ โดยมีทีมสอบสวนโรคกว่า 2000 ทีม มีนักระบาดวิทยา ซึ่งมีความพร้อมและมีความสามารถในการตรวจจับทั่วประเทศ

-นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุความพร้อมรับมือการระบาดระลอก 2 ว่า ตอนนี้มีเตียงทั่วประเทศ 20,052 เตียง ในสังกัด สธ. 18,405 เตียง นอกสังกัดอีก 3,647 เตียง ที่ผ่านมามีผู้ป่วยในกทม. ร้อยละ 60 รักษาในรพ.เอกชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำประชาชนถือสถานการณ์ในพื้นที่สุขุมวิทและ จ.ระยอง เป็นสัญญาณเตือนในการดูแลสุขภาพกาย-สุขภาพจิตของตนเอง และคงมาตรการป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรับฟังข่าวสารโดยใช้วิจารณญาณ ช่วยกันคัดกรองข่าวลือ/ข่าวปลอมที่อาจทำให้เกิดความเครียดและความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ได้วางแผนติดตามความเครียดและความกังวลของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และแจ้งหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ หากประชาชนมีความเครียด กังวล ให้ปรึกษาคนใกล้ตัวหรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. กล่าวว่า มีการเตรียมพร้อมทั้งยา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งหน้ากากอนามัย Surgical Mask จัดสรรเฉลี่ย 1.74 ล้านชิ้น หน้ากาก N95 มีประมาณ 1.7 ล้านชิ้น ชุด PPE ราว 1 ล้านชุด ยา Favipiravir 6 แสนกว่าเม็ด ใช้ได้เกือบ 10,000 เคส และมียา Remdesivir อยู่บ้าง

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุ มีข่าวตีเรื่องการใช้ฟ้าทะลายโจร พบว่าใน 3 วันแรกผู้ที่ใช้อยู่มีอาการไอ เจ็บคอ เสมหะลดลงชัดเจน และเมื่อครบ 5 วัน อาการมีน้ำมูก ปวดศีรษะเริ่มดีขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง แต่ขออย่าว่า ฟ้าทะลายโจรใช้ได้ผลในแง่ลดอาการได้ ดังนั้น หากมีอาการคล้ายไข้หวัดสามารถใช้ได้ในช่วงปกติก่อน ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดเดียวกับกรณีโควิด 19

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อกว่า 200 ห้องทั้งรัฐและเอกชน และจะขยายเพิ่มอีก ที่ผ่านมามีตรวจได้ประมาณ 652,000 ตัวอย่าง อัตราการตรวจพบ 0.4% และขณะนี้สามารถพัฒนาน้ำยาตรวจได้เอง และกำลังพัฒนาวิธีตรวจใหม่ๆ อย่างน้ำลาย เป็นต้น

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า วันนี้ อสม. ยังทำงานเต็มที่ ชมรม อสม.ระยอง ยืนยันอยู่กับประชาชนทั้งการคัดกรองและเยี่ยมบ้าน และขอเชิญชวนให้ท่องเที่ยว จ.ระยอง ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างสามารถควบคุมได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค รายงานความคืบหน้าการสอบสวนและควบคุมโรคโควิด 19 โดย 14 ก.ค. มีประชาชนใน จ.ระยองที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงกรณีทหารอียิปต์ มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ โดยรถตรวจโรคติดเชื้อวินริภักดิ์พระราชทาน 1,336 คน ทั้งหมดผลเป็นลบ และมีประชาชนในกทม. ที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง กรณีเด็กหญิงครอบครัวยุโรปทูต มารับการตรวจหาเชื้อ 267 คน ทั้งหมดผลเป็นลบ ส่วนวันที่ 15 ก.ค. มีประชาชนใน จ.ระยอง มารับการตรวจรวม 1,252 คน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ แม้ผลการตรวจจะเป็น

## ประเด็นข่าว

ลบ แต่ขอให้ประชาชนเข้มงวดมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่เหมือนเดิม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ระบุ มีการใช้ยาแรมเดซิเวียร์ในข้อบ่งชี้ที่มีความรุนแรงของโรค 33 ราย ซึ่งยานี้ผลิตที่อินเดียและจะขึ้นทะเบียนกับอย.ในเดือน ก.ค.นี้ ส่วนวัคซีนปัจจุบันไทยดำเนินการ 7 ตัว มีของจุฬาฯ และไบโอเนท เอเชีย ที่อยู่ในกระบวนการที่จะทดลองในคน โดย อย.จะดูทุกขั้นตอนทั้งผลิตภัณฑ์วัคซีนหรือโรงงานที่ผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอยู่ในกระบวนการผลิต 140 ชนิด มีของประเทศไทย 4 ชนิด ซึ่งทดสอบในสัตว์ทดลองพบภูมิคุ้มกันสูงมาก มีแผนที่จะผลิตและวิจัยในคนประมาณ ต.ค. เป็นต้นไป ส่วนประเทศที่พัฒนาไปก่อนหน้า หากประสบความสำเร็จไทยได้เตรียมโรงงานเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตวัคซีนให้คนไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, thailandplus

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference กับ Pharmaceuticals and Medicals Devices Agency (PMDA) หน่วยงานหลักในการประเมินทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย เพื่อหารือความคืบหน้าในการดำเนินการและความร่วมมือในอนาคต โดยจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านยาและเครื่องมือแพทย์เพื่อควบคุมป้องกัน COVID-19 และหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมเรื่องหลักการขึ้นทะเบียนที่ดี (Good Registration Management) ในประเทศไทย ภายในเดือนมี.ค. 64 ซึ่งอย.ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนที่ดีแห่งเอเปค เพื่อพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเปคและอาเซียน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า มีความสนใจการใช้ยาสมุนไพรจีน Lianhua Qingwen ที่มีงานวิจัยรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ถือเป็นต้นแบบที่ดีและศึกษาต่อไปเพื่อนำไปใช้ในการรักษาโควิด 19 ในระดับเบาและปานกลาง

**มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการรายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแบชพีค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทวีตทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แฉลงขอโทษชาว จ.ระยอง และกรุงเทพฯ กรณีได้รับทราบข้อมูลในช่วงเวลาสั้น ๆ ข้อมูลยังไม่เรียบร้อยแล้วรายงานไปจนทำให้เกิดความไม่สบายใจ ได้ทบทวนหน้าที่ของตนเองเพราะเป็นผู้ที่ต้องหาข้อมูลให้ประชาชนโดยละเอียด และจะขอทำหน้าที่ของตนเองให้หนักยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะรายงานไปอีกสักระยะจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย สำหรับสถานการณ์วันนี้ พบผู้ป่วยใหม่ 4 ราย มาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย และอียิปต์ 1 ราย เข้าสถานที่กักกันของรัฐ ผู้ป่วยสะสม 3,236 ราย หายป่วยแล้ว 3,095 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย รักษาอยู่ใน รพ. 83 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวอินโฟเควส, kaohoon

-โฆษก ศบค. กล่าวถึงการอนุญาตให้ต่างชาติกลุ่ม medical tourism เข้ามาในประเทศไทยในปลายเดือนนี้ ว่า ยังดำเนินการไปตามปกติ คือต้องตรวจเข้มในส่วนของผู้ติดตาม การจัดหาที่พัก และไม่อนุญาตให้ออกมาในพื้นที่สาธารณะ โดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและรพ.เอกชนดูแล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา, acnews, mcot

-นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกรณีทหารอียิปต์และเด็กหญิงชาวซูดาน สามารถเข้ารับการคัดกรองและตรวจยืนยันได้ตามสิทธิประโยชน์บัตรทองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยหลักเกณฑ์ในการจ่าย ชดเชยค่าบริการตรวจยืนยันการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ สปสช.จะยึดตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีหนังสือแจ้งปรับอัตราค่าบริการตรวจสารพันธุกรรมของโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค Real time RT-PCR จากเดิม 2,500 บาท/ตัวอย่าง เป็น 2,100 บาท/ตัวอย่าง ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง โดยอยู่ระหว่างการส่งเรื่องเพื่อประกาศราคากิจจานุเบกษาต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์, thailandplus

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นำบทเรียนกรณีอียิปต์, ซูดาน ทบทวนมาตรการป้องกันโควิดที่สนามบิน ระบุ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องการสื่อสารและการปฏิบัติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์)

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงแนวโน้มการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า จะประชุม ศบค.ชุดใหญ่สัปดาห์หน้า แต่ทำตามสถานการณ์และดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อ โดยกรณีทหารอียิปต์และเด็กหญิงซูดาน ยอมรับว่าสุ่มเสี่ยงและศบค.บกพร่อง เจ้าหน้าที่ที่หละหลวม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เผยว่า จะลงนามในคำสั่งประกาศเรื่องแนวปฏิบัติของสายการบินระหว่างประเทศเพิ่มข้อกำหนดและผู้โดยสารจะไม่ได้ออกมานอกเครื่อง ทางสายการบินต้องกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนมีใบรับรองผลการตรวจก่อนที่จะขึ้นตัวโดยสาร หากปลายทางตรวจพบว่าผู้โดยสารมีเชื้อโควิด 19 สายการบินจะถูกขึ้นบัญชีดำทันที ส่วนการบริการในเครื่องบิน ต้องงดการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่นพับโฆษณาต่าง ๆ ยกเว้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เกี่ยวกับที่นั่งน้อยกว่า 120 นาที ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ส่วน

## ประเด็นข่าว

เที่ยวบินที่ใช้เวลามากกว่า 240 นาที ต้องสำรองที่นั่ง 3 แถวหลังสุดด้านใดด้านหนึ่งไว้สำหรับแยกกักผู้ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยโพสต์

-พล.อ.อ. นานต์ วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. กล่าวถึงการเปิดน่านฟ้าให้กองทัพอากาศต่างประเทศเข้ามาแวะพัก ว่า เป็นเรื่องกิจการสากลที่ 180 ประเทศทั่วโลกยังต้องมีการสัญจรเดินทางและปฏิสัมพันธ์กันอยู่ แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่รัดกุม ซึ่งก่อนเกิดกรณีทหารอียิปต์ก็มีอากาศยานของทหารชาติอื่นมาแวะเติมน้ำมัน เพียงแต่ไม่ทำให้เกิดปัญหา เพราะทุกคนรู้รอบปฏิบัติ

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ผลตรวจผู้มีความเสี่ยงกรณีทหารอียิปต์-เด็ก 9 ขวบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, innnews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. โพลสเฟสบุ๊คสรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน กรณีทหารอียิปต์พบเชื้อในระยะของ จากการสอบสวนเพิ่มเติม มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 12 คน ผลตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, workpointtoday)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงกรณีผู้ป่วยเด็กหญิงชูดาน อายุ 9 ปี ขณะนี้จำกัดขอบเขตผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 6 ราย แบ่งเป็น สมาชิกในครอบครัว 5 ราย และพนักงานขับรถสถานทูต 1 ราย ได้เก็บตัวอย่างและต้องติดตามอาการให้ครบ 14 วัน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำเป็นเจ้าของที่พัก. การต่างประเทศ 2 ราย ต้องถูกกักตัว 14 วัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำที่อาศัยในคอนโดมิเนียมเดียวกัน จากการตรวจสอบเพิ่มเติมมี 16 ราย และมีคนที่ไม่สบายใจมาขอรับการตรวจซึ่งผลการตรวจไม่พบเชื้อ

-ส่วนกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารอียิปต์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 12 ราย ผลเป็นลบ แต่ยังคงติดตามอีก 14 วัน ผู้ที่เดินทางไปห้างสรรพสินค้าแหลมทอง 886 ราย ผลเป็นลบ ผู้ไปห้างเซ็นทรัลระยอง 447 ราย ผลเป็นลบ ส่วนคนที่ไปเดินห้างในช่วงเวลาดังกล่าว หากได้รับข้อความจากแอปฯ ไทยชนะขอให้มารับการตรวจ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่มาขอรับการตรวจโดยรถพระราชทาน ผลตรวจ 1,603 รายเป็นลบ

#### 2.ผู้ป่วยส่งต่อ รพ.ศิริราช ไม่พบโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, nationtv, Newtv, tnthailand, kapok, bussinesstoday, thaipbs)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 31 ปี ที่สงสัยโรคโควิด 19 และส่งต่อเข้ารับการรักษาที่รพ.ศิริราช ล่าสุด การตรวจหาเชื้อของห้องปฏิบัติการของสถาบันบำราศนราดูร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ และรพ.ศิริราช ได้ผลเป็นลบตรงกันทั้ง 4 แห่ง คือ ไม่พบเชื้อโควิด 19 การดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของสธ.และเครือข่าย รพ. ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังสอบสวนโรค และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

#### 3.แนะแก้ไขข้อกำหนดต่างชาติเข้าประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น

-นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายญัตติกรณีทหารอียิปต์และลูกคณะทูตชูดาน ที่ติดเชื้อโควิด 19 เข้าประเทศ ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจวงกว้าง ยอดจองโรงแรมหายไปเกือบทั้งหมด โรงเรียนกว่า 200 แห่งต้องปิด สาเหตุมาจากมาตรการไม่ครบถ้วนและการบังคับใช้ที่หละหลวม ศบค.ควรคำนึงถึงความสำคัญด้านสังคมและเศรษฐกิจด้วย อยากให้มีการซ่อมแผนการดำเนินการกรณีต่างชาติที่มีเอกลักษณ์เข้าประเทศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก หรือเร่งแก้ไขข้อกำหนดให้รัดกุมมากขึ้น และขอให้รัฐบาลเยียวยาชาวระยองที่ได้รับผลกระทบตามสมควร เช่น กรณีต้องหยุดงาน ปิดกิจการชั่วคราว หรือเปิดให้มีเงินกู้ระยะสั้น

#### 4.เสนอยุติคดีควั่นแก้วโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, nationweekend)

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เสนอยุติคดีควั่นแก้ว ขอให้สภาฯ พิจารณามาตรการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีศบค. ให้สิทธิพิเศษกับทหารอียิปต์จนทำให้เกิดปัญหาที่ จ.ระยอง ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. ชี้แจงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นใน จ.ระยอง เราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่อื่น ไทยจะต้องมีระบบควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง ป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง ซึ่งเป็นการมองไปข้างหน้าโดยใช้วิกฤตเป็นโอกาส จนกว่าจะมีวัคซีน ซึ่งในต่างประเทศนั้นเร็วสุดจะมีในช่วงปลายปีนี้ ส่วนประเทศไทยเร็วสุดประมาณกลางปีหน้า

### สถานการณ์อื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชนออนไลน์

-นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภออุทขาง จ.พะเยา เปิดเผยว่า ผู้ว่าฯ ได้มีหนังสือแจ้งด่วนถึงนายอำเภอทุกพื้นที่ กำชับคุมเข้มสกัดโควิด 19 ระบาดรอบ 2 ใครกลับจากระยองต้องกักตัว 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ koratdaily

- แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ขอนแก่น เตรียมความพร้อมรับมือกับโควิด 19 ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีกครั้ง มั่นใจว่าจะสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องเตียงในโรงพยาบาลที่มีทั้งหมด 28 เตียง อุปกรณ์เทคโนโลยีในการให้การรักษ และที่สำคัญ บุคลากรทุกคนต่างมีประสบการณ์ ทั้งนี้ หน้ากากอนามัย N95 มีไม่เพียงพอ สุ่มเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก

## ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ chachoengsaonews

-จ.ตราด พบร.หญิง ม.6 ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม เดินทางไปเที่ยว จ.ระยอง ให้กักตัว 14 วัน ดูอาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน 360 องศา, xinhuthai, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, MCOT, แนวหน้า, ข่าวสด )

-สหรัฐอเมริกา บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ จะเริ่มการทดสอบวัคซีนกับมนุษย์เฟส 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยจะใช้อาสาสมัคร 30,000 คน ตั้งแต่ 27 ก.ค. จนถึงเดือน ต.ค. 2565

-สเปน จะจัดรัฐพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิต 28,400 ราย โดยมีบุคคลสำคัญจากสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกเข้าร่วมในพิธี

-ฟิลิปปินส์ พยายามชะลอการระบาดด้วยการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้น ล็อกดาวน์อีกรอบ และสร้างศูนย์กักกันหลายสิบแห่งแยกตัวผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อย

-ฮ่องกง สั่งปิดบาร์ สถานที่ออกกำลังกาย และร้านตัดผมอีกครั้ง และห้ามประชาชนจับกลุ่มเกิน 4 คน และบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากขณะใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อจัดการการระบาดรอบใหม่

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32,695 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 606 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 968,876 ราย เสียชีวิต 24,915 ราย รัฐพิหารประกาศล็อกดาวน์ 15 วัน ขณะที่เมืองเบงกอลูร์ ในรัฐกรณาฏกะ เริ่มล็อกดาวน์เป็นเวลา 1 สัปดาห์

-มาเลเซีย มีผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย หน่วยงานสาธารณสุขหลายแห่งกำลังดำเนินการมาตรการเพื่อให้นั่นใจว่าเชื้อจะไม่แพร่ระบาด เนื่องจากเหตุอุกถภัยที่ทำให้ประชาชนกว่าพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่

-ญี่ปุ่น จะยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสูงสุดในวันนี้ หลังมีผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ โดยมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มสูงกว่าวันละ 200 ราย ถึง 4 วัน ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา

-มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ยอดสะสม 8,734 ราย

-บังกลาเทศ ตำรวจจับเจ้าของรพ.เอกชนแห่งหนึ่งที่ตรวจเชื้อโควิดในผู้ป่วยไป 10,500 ครั้ง ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียง 4,200 รายผลตรวจถูกต้อง ที่เหลือเป็นการตรวจปลอม

-ออสเตรเลีย ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 327 ราย อยู่ในรัฐวิกตอเรียเกือบทั้งหมด และพบการแพร่โรคแบบกลุ่มก้อนในรพ.อีก 2 แห่ง

-เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มาจากต่างประเทศ 8 ราย ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซีย

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 13,487,588 ราย ผู้เสียชีวิต 581,972 ราย รักษาหาย 7,877,413 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 3,546,278 ราย เสียชีวิต 139,162 ราย บราซิล ติดเชื้อ 1,931,204 ราย เสียชีวิต 74,262 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 939,192 ราย เสียชีวิต 24,327 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 746,369 ราย เสียชีวิต 11,770 รายเปรู ติดเชื้อ 333,867 ราย เสียชีวิต 12,229 ราย

## ไข้เลือดออกในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, thailandplus, JS100

-พ.ญ.ฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย กลุ่มอายุที่พบเป็นโรคไข้เลือดออกมาก คือ เด็กอายุ 10-14 ปี ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก คือ เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี แนะนำสร้างเกราะป้องกัน 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 ป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ยุงกัด เช่น สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ทายากันยุง ติดมุ้งลวด นอนในมุ้ง ชั้นที่ 2 ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิดฝาอุปกรณ์เก็บกักน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ และชั้นที่ 3 ไปพบแพทย์เมื่อป่วยเป็นไข้ ควรติดตามอาการและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ส่วนเกราะคุ้มกันเสริม แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กอายุตั้งแต่ 9 ปี จนถึงผู้ใหญ่อายุ 45 ปี ที่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเท่านั้น

## ปัญหาสุขภาพจากความเปื่อยชื้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (JS100, เส้นทางเศรษฐกิจ, thailandplus, ChiangmaiNews)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เสื้อผ้าที่เปื่อยชื้นและไม่ได้ผึ่งให้แห้ง อาจทำให้เกิดเชื้อราบนเสื้อผ้า หรือเสื้อผ้าที่ตากไม่แห้งหรือแห้งไม่สนิท อาจเกิดกลิ่นอับชื้นได้ เมื่อนำมาสวมอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อรา เกิดอาการคัน ทำให้เป็นผื่นแพ้และติดเชื้อได้ วิธีทำความสะอาด คือ 1.ซักตามปกติ แล้วนำไปต้มในน้ำเดือด 15 นาที - 1 ชม. 2.แช่ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมโซเดียมไฮโปคลอไรด์ โดยเติม 1 ฝา ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่นาน 5-15 นาที หรือน้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวง ต่อน้ำ 1-2 ลิตร แช่อย่างน้อย 1 ชม. แล้วซักตามปกติ จากนั้นนำไปตากแดดจัดหรือที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้ง แล้วนำมารีดทั้งข้างในและข้างนอก ส่วนหน้ากากผ้า ควรเปลี่ยนทุกวันหรือเปลี่ยนเมื่อรู้สึกเปียกชื้นในระหว่างวัน และซักทุกวันด้วยสบู่หรือผงซักฟอกแล้วตากแดดให้แห้ง กรณีหน้ากากอนามัย ให้เปลี่ยนเมื่อเปื้อนหรือเปียกน้ำ หากมีอาการคันหลังสวมใส่เสื้อผ้า/หน้ากากผ้า ควรรีบไปพบแพทย์ผิวหนัง

## สำนักสารนิเทศ

สำนักขานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 ☎ 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

